



**Akara Resources**  
Public Company Limited

สำนักงานใหญ่	เลขที่ 92/54-55 ชั้น 19 อาคารสารธานี 2 ถนนสารเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร +66 2233 9469-73 โทรสาร +66 2236 5512
Head Office	No. 92/54-55, 19th Floor, Sathorn Thani Building II, North Sathorn Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500
สำนักงานเหมืองแร่	99 หมู่ 9 ตำบลเขาเจ็ดยักษ์ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230 โทร +66 5661 4500 โทรสาร +66 5661 4190
Mine Office	99 Moo.9, Tambon Khaochetluk, Amphur Thapklor, Phichit 66230

## แถลงการณ์สำหรับสื่อมวลชน

3 เมษายน 2560

**เรื่อง:** บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตดเต็ด ลิมิเตด ในประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) วันนี้

**เรียน:** บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว

บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตดเต็ด ลิมิเตด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาติ ในจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ได้ส่งหนังสือแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) วันนี้ โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการประกาศแจ้งเป็นเอกสารสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณชนไว้ในเว็บไซต์ [www.kingsgate.com.au](http://www.kingsgate.com.au) อย่างเป็นทางการ มีใจความว่า

- บริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเตดเต็ด (ASX:KCN) (“คิงส์เกต” หรือ “บริษัทฯ”) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาติ ในประเทศไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเสาะแสวงหาแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเหมืองแร่ทองคำชาติ รวมไปถึงการเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลไทย จากการละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free Trade Agreement: TAFTA)
- โดยในเบื้องต้น วันนี้บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยแสดงความจำนงขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการปฏิบัติตามสิทธิภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)
- เนื่องจากเป็นเวลากว่า 11 เดือนแล้ว ที่บริษัทฯ ได้แสดงถึงเจตจำนงในการขอเข้าพบรัฐบาลไทย เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยความบริสุทธิ์ใจ ภายหลังจากที่มีคำสั่งให้เหมืองแร่ทองคำชาติยุติการประกอบกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- อย่างไรก็ตาม คำขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากบริษัทฯ ไม่ได้ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามสิทธิในส่วนของ การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) เพื่อหาข้อยุติเรื่องที่เกิดขึ้น
- การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมบรรยากาศด้านบริการ การค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศ และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2548

### เกี่ยวกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการสำรวจและการทำเหมืองแร่ทองคำและเงิน รวมทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองคำและเงิน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2544 โดยบริษัทฯ ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ชาติ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ดำเนินงาน “เหมืองแร่แบบปิด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพื่อการดูแลความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตที่ 6.2 ล้านลิตรต่อปี อันได้แก่ ผลิตโลหะทองคำจำนวนประมาณ 130,000 ออนซ์ต่อปี และผลิตโลหะเงินเป็นจำนวนประมาณ 1,000,000 ออนซ์ต่อปี จึงมีส่วนร่วมส่งเสริมรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงที่ชำระแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งค่าภาคหลวงดังกล่าวจัดสรรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน

- ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) มีขอบเขตครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางรวมถึงการให้ความคุ้มครองด้านการลงทุนแก่นักลงทุนชาวออสเตรเลีย โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทกับรัฐบาล
- อย่างไรก็ตาม การปรึกษาหารือภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) นั้นอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการถึง 3 เดือน และหากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศต่อไป ซึ่งไม่สามารถระบุระยะเวลาและผลลัพธ์ของกระบวนการดังกล่าวได้อย่างแน่นอน
- ท้ายนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ยังคงหวังที่จะได้พบและหารือถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาทางออกร่วมกันกับรัฐบาลไทยต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศไทยเสมอมาตลอดระยะเวลา 15 ปีที่เปิดดำเนินการ

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตด ลิมิเต็ด ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมด้วยดีเสมอมา หากสื่อมวลชนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณประภาพร จ่าปี ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ,

นายเกรก ฟาวลิส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส

คุณประภาพร จ่าปี: 081-172-7618/ คุณอรชุนมา กอบเกื้อกุล: 097-247-8944/ คุณนฤต েলাเทียน: 089-522-6169

เกี่ยวกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการสำรวจและการทำเหมืองแร่ทองคำและเงิน รวมทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองคำและเงิน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ 2544 โดยบริษัทฯ ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ชาตรี ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ดำเนินงาน “เหมืองแร่ระบบปิด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพื่อการดูแลให้ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตที่ 6.2 ล้านลิตรต่อปี อันได้แก่ ผลิตโลหะทองคำจำนวนประมาณ 130,000 ออนซ์ต่อปี และผลิตโลหะเงินเป็นจำนวนประมาณ 1,000,000 ออนซ์ต่อปี จึงมีส่วนร่วมส่งเสริมรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงที่ชำระแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งค่าภาคหลวงดังกล่าวจัดสรรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน